



ขอเชิญเข้าร่วมพิธีชกบุม
แก่นหัวใจของครูผู้เกิดจากสมุทร (ครู โซ่แก้ว ฉิ่งทิก)
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564



ถึง พี่น้องทางธรรมที่รัก

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสังฆมถวายคณจักรบุชาหนึ่งแสนชุด (ชกบุม) ในพิธีถวายคณจักระ แก่นหัวใจของครูผู้เกิดจากสมุท (ครู โช้เก้ ฉิงทิก) ในพิธีนี้ นักบวชของเราจะทำพิธีที่ถ้าวสุระซึ่งเป็นสถานที่หลักในการจัดพิธีชกบุม เช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านๆ มา เหล่าพระ นักบวชหญิง และคฤหัสถ์ จะร่วมกันสวดสังฆมถวายเครื่องบูชาครู โช้เก้ ฉิงทิก 100,000 ครั้ง

ข้อมูลสำคัญของพิธีชกบุม

วันที่ 14 พฤศจิกายน

เวลา 9.15 – 12.15 น.

คุณสามารถดูบทสวดของพิธีถวายเครื่องบูชาครู โช้เก้ ฉิงทิก ได้ [ที่นี่](#) ในภาษาทิเบต พร้อมทั้งคำแปลฉบับเต็มเป็นภาษา **ไทย อังกฤษ สเปน และจีน** และบทสวดสังฆมถวายในภาษาดังกล่าว รวมทั้งภาษา **ยูเครน สเปน รัสเซีย อินโดนีเซีย โปรตุเกส และญี่ปุ่น**

เราจะร่วมกันสวดบทสังฆมถวายคณจักรบุชา (ชก) ในระหว่างพิธีถวายบูชาชกบุม ส่วนที่เป็นบทสวดสังฆมจะเริ่มตั้งแต่ “*ฮรี ดูซุม ชังเก กูรู รินโปเช*” เรื่อยไปจนถึง “*โอม อา ฮุง เบนจา กูรู เปมา ซิดดี ฮุง*” นับเป็นหนึ่งครั้ง

การลงทะเบียนและกรอกจำนวนรอบลูกประคำที่จะสังฆมในแอปซุม

ทุกท่านต้องลงทะเบียนในแอปซุม ไม่ว่าจะเข้าร่วมชมการถ่ายทอดสดผ่านแอปซุมหรือไม่ก็ตาม กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆ ในการลงทะเบียน กรอกจำนวนรอบลูกประคำที่ต้องการสวดสังฆม และเข้าร่วมการถ่ายทอดทางแอปซุมได้ที่

Meeting ID: 821 5381 6399

Passcode: 806307

กรุณาคlickที่นี่เพื่อลงทะเบียนและกรอกจำนวนรอบลูกประคำที่ต้องการสวดสังฆม

พิธีถวายคณจักรบุชา (ชก) ถือว่าเป็นวิธีอันล้ำเลิศในการสังฆมบุญกุศลและปัญญาญาณ ต่อศีลสมณะที่ขาดได้ทุกประเภท และสร้างความพึงพอใจให้เหล่าเทพ ครู ผู้คุ้มครอง รวมทั้งพี่น้องวัชระทั้งชายและหญิง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่พึงประสงค์ทั้งปวง และทำให้ความปรารถนาทุกประการของผู้ปฏิบัติธรรมสัมฤทธิ์ผลอย่างรวดเร็ว วิธีอันทรงพลังยิ่งในการถวายคณจักรบุชาก็คือพิธีถวายชกบุม หรือถวายเครื่องบูชาจำนวน 100,000 ครั้ง

สำหรับพิธีถวายชกบุมครู โช้แก้ ฉิ่งทิก ในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ เราขอแนะนำเสนอประวัติย่อของท่านจัมยัง เค่นเซ่ วังโป ที่เป็นผู้เผยแพร่ธรรมสมบัติครู โช้แก้ ฉิ่งทิก รวมทั้งบทแนะนำย่อๆ ของการปฏิบัตินี้ โดยคลิก [ที่นี่](#) นอกจากนี้ คุณยังสามารถอ่านข้อมูลคำสอนเกี่ยวกับอานิสงส์ของการถวายชกได้ [ที่นี่](#)

ชมการถ่ายทอดพิธีทางช่องยูทูป

ในขณะที่มีการถ่ายทอดสดพิธีผ่านทางแอปชูนั่น เรายังได้ถ่ายทอดซุมมีทติ้งของซัมเย่ผ่านทางช่อง [YouTube](#) ด้วย เทปบันทึกพิธีนี้จะเริ่มเปิดให้เข้าชมได้หลังจากที่จบพิธี และสามารถเข้าชมได้เป็นเวลา 24 ชม. ทาง [เพจเฟซบุ๊กของสถาบันซัมเย่](#) เพื่อเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติของคุณ

โปรดสังเกตว่า แม้คุณจะชมการถ่ายทอดพิธีทางช่องยูทูป คุณก็ยังคงต้องลงทะเบียนและกรอกจำนวนรอบลูกประคำทางแอปชุม และการแปลเป็นภาษาต่างๆ จะมีเฉพาะในแอปชุมเท่านั้น ไม่มีในช่องยูทูป

ร่วมบริจาค

หากคุณประสงค์จะร่วมบุญ กรุณาคลิก [ที่นี่](#)

หากคุณมีข้อสงสัยใด กรุณาอีเมลติดต่อได้ที่ support@samyeinstitute.org

เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมปฏิบัติพิธีนี้ด้วยกัน

ทีมซัมเย่